

# การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย พระราชทานฯ 2560 ณ ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2560



หากคุณเป็นอีกคนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน เตรียมความพร้อมของคุณให้พร้อม แล้วออกไปปั่น 2 ล้อคู่ใจของคุณ พร้อมกับเพื่อนนักปั่นอีกมากมายจากทั่วประเทศ บนเส้นทางที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย กับการแข่งขันจักรยานระดับประเทศที่น่าตื่นเต้นและท้าทายไม่น้อยไปกว่าสนามไหนๆ ได้เวลาออกไปสนุกกับเรา ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทถนนและประเภทเสือภูเขา ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 3 ประจำปี 2560 ร่วมจัดโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเทศบาลตำบลทับไทร ณ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2560

โปรแกรมการแข่งขันจักรยาน มีดังนี้

วันที่ 10 มี.ค. 2560 : กิจกรรมขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ จากหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน มุ่งหน้าสู่ทะเลสาบ บี ในของ ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี และกลับมายังจุดเริ่ม หน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน

วันที่ 11 มี.ค. 2560 : (1) การแข่งขันจักรยานประเภทถนนโทมัส ไทรอัม จากหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน มายังบริเวณวัดน้ำเขียว และกลับสู่หน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน (2) การแข่งขันจักรยานเมทาเท่นไบค์ ใช้พื้นที่ภูเขาบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธร

วันที่ 12 มี.ค. 2560 : การแข่งขันจักรยานประเภทถนน บริเวณทะเลสาบ บี ในเขตพื้นที่ของ ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี

ค่าธรรมเนียมสำหรับการแข่งขัน 350 บาทต่อวัน และ ฟรีสำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

ระหว่างเส้นทาง ผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้เข้าชมการแข่งขันปั่นจักรยานสามารถชื่นชมและถ่ายภาพทิวทัศน์ของเขา สอยดาวได้อย่างใกล้ชิด หลังจบการแข่งขัน ขอเชิญทุกท่านร่วมแวะเติมพลังและอิมเมอร์รี่ไปกับเมนูอาหารชื่อดังของจังหวัดจันทบุรี รวมถึงอาหารนานาชาติได้ที่ ห้องอาหารสอยดาว ซึ่งเปิดโล่ง เผยให้เห็นความงดงามของธรรมชาติแบบเต็มตา

ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาพักผ่อนแบบครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน การเข้าร่วมแข่งขันปั่นจักรยานในแหล่งอัน อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ณ จ. จันทบุรี ครั้งนี้ จะทำให้ทุกท่านประทับใจ และกลับไปพร้อมกับความทรงจำที่ดีมากมาย อย่างแน่นอน มาสนุกด้วยกันกับเราที่ ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี

และในโอกาสนี้ พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นห้องพักวิวเขาสอยดาว ราคาพิเศษเพียง 2,100 บาทต่อคืน รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคมนี้เท่านั้น

เกี่ยวกับ ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี:

ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 3,950 ไร่ ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และวิวเขาที่สวยงามในจังหวัดจันทบุรี มีสนามกอล์ฟ 18 หลุมระดับสากล ออกแบบ โดย มร.เดนนิส กริฟฟิธส์ และ ได้รับการปรับปรุงสนามโดยบริษัทกอล์ฟอีส (GolfEast) ซึ่งได้รับรางวัลบริษัทออกแบบสนามกอล์ฟยอดเยี่ยมหลายรางวัลของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีห้องพักจำนวน 47 ห้อง ทุกห้องสามารถมองเห็นวิวเขาสอยดาวและวิวสนามกอล์ฟอันเขียวชอุ่ม มีร้านโปรซื้อป สำหรับการเลือกซื้ออุปกรณ์ในการเล่นกอล์ฟ และมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติ

ติดต่อสอบถามหรือสำรองห้องพัก ชาเทรียม กอล์ฟรีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี ได้ที่เว็บไซต์

[http://www.chatrium.com/chatrium\\_soidao/](http://www.chatrium.com/chatrium_soidao/) โทร +66 (0) 89 9343008 หรือ อีเมล

[info.sdao@chatrium.com](mailto:info.sdao@chatrium.com) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย

พระราชทานประจำปี 2560 เว็บไซต์ [www.thaicycling.or.th](http://www.thaicycling.or.th)